



ประกาศคณะกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการแพทย์

ตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการแพทย์ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัคร จำนวน ๓ ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน ๒ ราย และผ่านคุณสมบัติ จำนวน ๑ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่

๑. นายปกชญา แสนหลวง

โดยให้ผู้ที่名列ชื่อดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการดังต่อไปนี้

วัน เวลา สถานที่	รายละเอียด
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ห้อง ประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น ๒ อาคาร ๒ คณะเทคนิคการแพทย์	เข้านำเสนอแผนงานฯ และเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยขอให้ท่านจัดทำแผนงานในการพัฒนางานบริหารงานวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสาร จำนวน ๗ ชุด พร้อม PDF File จำนวน ๑ ชุด โดยส่งมายัง นายธนกร การลักษณ์ (เลขานุการ) อีเมล Thanakorn.karn@cmu.ac.th ณ งานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ อาคาร ๓ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ในประเด็น ดังต่อไปนี้ ๑) แผนการพัฒนางานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ที่ สนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และสอดคล้องกับแผนการบริหารงานของ คณะเทคนิคการแพทย์ ๒) แนวทางการปรับเปลี่ยนงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Fully Digital Organization) ๓) แผนการพัฒนาบุคลากรภายในงานบริหารงานวิจัยและวิเทศ สัมพันธ์ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	<p>ทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา</p> <p>- ลงทะเบียนได้ที่ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทดสอบ ท่านละ ๒๕๐ บาท และเข้าทำการทดสอบ ในเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD เบอร์ ๒๔ (ชั้น ๒ อาคารตะวัน กังวานพงศ์) กรุณาไปติดต่อก่อนเข้ารับการทดสอบ อย่างน้อย ๓๐ นาที</p>
วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	<p>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก</p> <p>- บอร์ดข่าวรับสมัครงาน หน้าห้องงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๒ อาคาร ๓ และผ่านเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานคณะเทคนิคการแพทย์ หัวข้อ “รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก” https://gas.ams.cmu.ac.th/AMS-HR-Recruitment/</p>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ)

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่